

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2555 เม็กซิโกมีผลผลิตน้ำตาลจำนวน 3.17 ล้านตัน ลดลง 13% จาก 3.64 ล้านตัน ของช่วงเดียวกันปีก่อน

อินเดีย

กรรมการผู้จัดการสหพันธ์สหกรณ์โรงงานน้ำตาลรัฐมหาราษฏรเผยว่า บรรดาโรงงานน้ำตาลในรัฐมหาราษฏรส่งออกน้ำตาล ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึง 12 มีนาคม 2555 เป็นจำนวน 240,000 ตัน คิดเป็น 53% จาก 450,000 ตัน ของโควตาที่ได้รับการอนุมัติ และเห็นว่าความต้องการส่งออกที่ดีจากบังกลาเทศ ศรีลังกา และตะวันออกกลาง และจะส่งออกน้ำตาลที่เหลือใน 2-3 สัปดาห์หน้า โดยตั้งข้อสังเกตว่า อินเดียส่งออกน้ำตาลทรายขาวเป็นส่วนใหญ่

แหล่งข่าวการค้าสหภาพยุโรปรายงานว่ อิหร่านอาจซื้อน้ำตาลทรายดิบจากน้ำตาลที่ส่งออกงวดใหม่ของอินเดียโดยลุ่มรัฐมนตรีจะพิจารณาในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 และคาดว่า น้ำตาลจำนวน 200,000 ตัน จาก 1 ล้านตันที่ได้รับอนุญาตให้ส่งไปยังอิหร่านงวดใหม่นั้นเป็นปริมาณที่มาก น้ำตาลที่รัฐบาลอนุญาตให้ส่งออกนั้น ส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลทรายดิบที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นที่ต้องการสำหรับโรงงานรีไฟน์ของอิหร่าน โดยครึ่งหนึ่งของน้ำตาลจำนวน 1 ล้านตันในข้างต้นนั้นจะเป็นน้ำตาลทรายดิบ เนื่องจากอินเดียยังอยู่ในฤดูการหีบ

อีกด้านหนึ่ง แหล่งข่าวจากรัฐบาลเผยว่า ผลผลิตของปีนี้ บวกกับสต็อกของปีก่อน และการค้ากับต่างประเทศที่เติบโตเป็นไปได้อาจจะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาล 1 ล้านตันในวันจันทร์ โดยน้ำตาลของอินเดีย จำนวน 1 ล้านตัน นี้ เป็นน้ำตาลที่เข้าตลาดโลกก่อนน้ำตาลของบราซิลและส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง

เกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีใต้ตัดสินใจทบทุนระเบียบการอนุญาตให้ผู้ค้าปลีกสามารถขายน้ำตาลนำเข้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงตามมาตรการรักษาราคาอาหารให้อยู่ในระดับต่ำ

โดยรัฐบาลอนุมัติให้มีการนำเข้าน้ำตาลโดยตรงผ่านโควตาภาษี แต่ข้อจำกัดปัจจุบันกำหนดให้ใช้น้ำตาล เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นอาหารเท่านั้น

เวียดนาม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้า กล่าวว่า เวียดนามไม่ห้ามการส่งออกน้ำตาลออกนอกประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านทางชายแดน แต่จะควบคุมการส่งออกตามชายแดน อย่างเข้มงวด การส่งออกน้ำตาลในเขตชายแดนนับเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญที่ควรได้รับการควบคุมอย่างเข้มแข็ง โดยเมื่อปีที่ผ่านมามีการส่งออกน้ำตาลผ่านชายแดน จำนวน 200,000 ตัน

ฟิลิปปินส์

สภาผู้แทนการค้าจะนำเสนอร่างกฎหมายการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับอ้อย เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาลให้มีประสิทธิภาพกฎหมายดังกล่าวคือ Sugarcane Act นั้น เขตอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมแต่เพียงเพื่อการผลิตน้ำตาลเท่านั้น แต่เพื่อการผลิตเป็นพลังงาน และผลิตภัณฑ์อื่นด้วย เพื่อให้เป็นภาคอุตสาหกรรมในเชิงสามารถดำรงอยู่ได้เมื่อได้รับการเปิดเสรีการค้าหลังจากปี 2015

ปากีสถาน

ประธาน Agri Forum Pakistan ไม่ต้องการให้รัฐบาลตัดสินใจให้มีการส่งออกน้ำตาล จนกระทั่งหลังจากวันที่ 15 เมษายน เมื่อทราบตัวเลขผลผลิตจริง ขณะเดียวกัน PSMA กำลังเรียกร้องให้มีการส่งออกน้ำตาล จำนวน 100,000 ตัน และให้ TCP ชื้อน้ำตาลจากโรงงานจำนวน 400,000 ตัน เพื่อสร้างสต็อก แตกต่างจากทาง PSMA ซึ่งมีแผนผลิตน้ำตาลในฤดูการผลิตนี้ จำนวน 5 ล้านตัน ทาง Agri Forum กำหนดผลผลิตน้ำตาลไว้ที่ 4.3-4.4 ล้านตัน และ กล่าวว่า หากรัฐบาลอนุญาตให้มีการส่งออก จะเป็นแรงผลักดันราคาให้สูงขึ้น

&&&&&&&&&&&&&